

Hướng dẫn giải vở bài tập Lịch sử lớp 7 Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ 16 - 17 có lời giải chi tiết, dễ hiểu, đủ ý và cách trả lời ngắn gọn được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập tốt môn Lịch sử 7

**Bài 1 trang 65 VBT Lịch Sử 7**

Lập bảng so sánh tình hình nông nghiệp và đời sống của nông dân ở Đàng Ngoài và Đàng Trong các thế kỉ XVI – XVIII:

**Lời giải:**

	Chính sách nông nghiệp	Tình hình ruộng đất	Đời sống nông dân
Ở Đàng Ngoài	Ít quan tâm đến thủy lợi và tổ chức khai hoang.	-Ruộng đất công trong làng xã bị cường hào đem bán. Ruộng đất bị bỏ hoang.	-Nông dân phải bỏ đi phiêu bạt khắp nơi.
Ở Đàng Trong	-Chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận – Quảng để củng cố căn cứ. Tổ chức di dân khai hoang, cấp nông cụ, lương ăn, lập ấp	-Ruộng đất được khai hoang liên tục tăng lên.	-Đời sống nông dân ổn định hơn so với Đàng Ngoài.

**Bài 2 trang 65 VBT Lịch Sử 7**

Trình bày ngắn gọn những biểu hiện chính nói lên sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp các thế kỉ XVI – XVIII:

**Lời giải:**

Thủ công nghiệp	Thương nghiệp trong nước – Ngoại thương	Đô thị
Từ thế kỉ XVII, xuất hiện	Buôn bán phát triển, nhất là ở	Xuất hiện thêm một số đô thị,

thêm nhiều làng thủ công, trong đó có nhiều làng thủ công nổi tiếng : gồm Thổ Hà (Bắc Giang), Bát Tràng (Hà Nội), dệt La Khê (Hà Nội), rèn sắt Nho Lâm (Nghệ An)...	các vùng đồng bằng và ven biển. Các thương nhân châu Á, châu Âu thường đến Phố Hiến và Hội An buôn bán tập nập.	ngoài Thăng Long còn có Phố Hiến (Hưng Yên), Thanh Hà (Thừa Thiên - Huế), Hội An (Quảng Nam), Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay).
---	---	--

**Bài 3 trang 66 VBT Lịch Sử 7**

Một điểm nổi bật của tình hình kinh tế nước ta thế kỉ XVI – XVIII là sự phát triển của ngoại thương, vậy nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển đó?

Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là không đúng:

<input type="checkbox"/>	Đại Việt có vùng ven biển dài, thuận lợi cho thuyền buôn ra vào
<input type="checkbox"/>	Đại Việt có nhiều sản phẩm quý hiếm, hàng thủ công chất lượng cao
<input type="checkbox"/>	Đại Việt có nhiều phố, chợ, đô thị
<input type="checkbox"/>	Các chính quyền Trịnh, Nguyễn có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với thương nhân nước ngoài.

**Lời giải:**

Các chính quyền Trịnh, Nguyễn có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với thương nhân nước ngoài

**Bài 4 trang 66 VBT Lịch Sử 7**

Hãy nêu tên các đền, chùa, lễ hội ở vùng quê em

-Chùa (tên gọi)

-Đền thờ: thờ ai? Có công lao gì?

-Lễ hội

**Lời giải:**

-Chùa: chùa Hương, chùa Thầy, chùa Bái Đính,...

-Đền thờ: đền Hai Bà Trưng. Có công đánh giặc Trung Quốc.

-Lễ hội: lễ hội “Rước bông”, lễ hội đèn Trần,...

**Bài 5 trang 66 VBT Lịch Sử 7**

Một sự kiện văn hóa lớn ở thế kỉ XVII là sự ra đời của chữ Quốc Ngữ theo mẫu Latinh. Sự kiện này có ý nghĩa gì?

Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời em cho là đúng:

	Xóa bỏ chữ Hán và chữ Nôm
	Phục vụ việc truyền đạo của các giáo sỹ đạo Thiên Chúa
	Tạo ra một chữ viết dễ đọc, dễ viết, dễ phổ biến
	Thêm một chữ viết mới

**Lời giải:**

Tạo ra một chữ viết dễ đọc, dễ viết, dễ phổ biến

**Bài 6 trang 67 VBT Lịch Sử 7**

Đặc điểm nổi bật của văn học, nghệ thuật thế kỉ XVI – XVIII là gì? Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời mà em cho là sai:

	Sự phát triển của thơ Nôm
	Sự phục hồi và phát triển của nghệ thuật dân gian
	Văn học dân gian phát triển phong phú
	Tuồng, chèo, cải lương phát triển

**Lời giải:**

Tuồng, chèo, cải lương phát triển